



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
 ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้อพยพย้ายถิ่นเข้าแคนาดาลดลง รัฐบาลเร่งปรับระเบียบผลักดันเพิ่มยอด

แคนาดา มีผู้อพยพย้ายถิ่นลดลง 46% ในปี 2563 และเป็นยอดผู้อพยพย้ายถิ่นที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2541 (ค.ศ. 1998)

จากข้อมูลของ Immigration Canada พบว่าในปี 2563 มีจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่น (Immigrant) 184,370 ราย เทียบกับปี 2562 ที่มีถึง 341,175 ราย ด้วยสาเหตุหลักได้แก่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การพิจารณาเกิดความล่าช้า และการใช้มาตรการที่เข้มงวดที่สร้างข้อจำกัดในการเดินทาง

แคนาดาได้ประกาศนโยบายการรับผู้อพยพย้ายถิ่นในช่วง 3 ปี ได้แก่ 401,000 รายในปี 2564 ในปี 2565 กำหนดรับ 411,000 ราย และปี 2566 กำหนดรับ 421,000 ราย ซึ่งในปี 2564 มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ Pandemic

ผู้อพยพย้ายถิ่นส่วนใหญ่จะมาตั้งถิ่นฐานในรัฐออนแทรีโอ ตามด้วยรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐควิเบค และรัฐอัลเบอร์ตา ตามลำดับ ซึ่งในรัฐที่กล่าวมาทั้งหมดมียอดผู้อพยพย้ายถิ่นลดลงถึง 40% ในแต่ละปี

การมีผู้อพยพย้ายถิ่นน้อยลงส่งผลกระทบต่อแคนาดา ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยลดน้อยลง การจับจ่ายใช้สอยในภาคธุรกิจประเภทต่างๆ ลดลง เกิดการขาดแคลนในตลาดแรงงานบางประเภท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้หวังดีคาดการณ์การขาดแคลนตลาดแรงงานว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ตลาดงานในแคนาดาที่มีผู้ตกงานมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจใหญ่ๆ มีการเลิกจ้าง ธุรกิจขนาดกลางยุคหรือเลิกกิจการ ธุรกิจขนาดเล็กหันมาใช้บุคลากรในครอบครัวที่ตกงานมาทำงานและเลิกจ้างลูกจ้าง ซึ่งอัตราการว่างงานในแคนาดาเดือนมกราคม 2564 สูงถึง 9.4% เป็นยอดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 การรับผู้อพยพเข้ามาแข่งกับตลาดแรงงานที่มีล้นตลาดอยู่แล้ว อาจทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ ซึ่งรัฐบาลรัฐ เช่น อัลเบอร์ตา ได้พิจารณาประเด็นนี้จึงเพิ่มระเบียบที่เกี่ยวกับการรับผู้อพยพย้ายถิ่น Foreign Worker โดยจะรับเฉพาะแรงงานต่างชาติที่กำลังทำงานอยู่ในรัฐอัลเบอร์ตาแล้วเท่านั้น

รัฐบาลแคนาดาตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าว จึงได้มีการพิจารณาระเบียบการรับผู้อพยพย้ายถิ่นใหม่ ระเบียบใหม่นี้ รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดก่อนที่จะมีการประกาศเป็นนโยบาย ซึ่งหลักการของระเบียบใหม่นี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครที่อยู่ในแคนาดาอยู่แล้ว เช่น กลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษา ระดับปริญญาโทในแคนาดาสามารถสมัครเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นได้ทันที หลังจบการศึกษา แรงงานต่างชาติที่มีทักษะที่ได้รับการจ้างต่อเนื่อง และต้องกลับประเทศทุกครั้งที่หมดสัญญาจะสามารถสมัครเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นได้ และกลุ่มผู้ลี้ภัยที่ต้องการย้ายมาตั้งถิ่นฐานในแคนาดา เป็นต้น



ภาพ : www.wsj.com

ความเห็นสำนักงานฯ

แคนาดา มีประชากรเพียง 38 ล้านคน แต่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากรัสเซีย) มีทรัพยากรธรรมชาติมาก สามารถรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นได้อีกมาก ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ การขยายจำนวนประชากร และแคนาดาเป็นประเทศที่มีอัตราผู้อพยพย้ายถิ่นมากที่สุดในโลกตลอดช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา แม้จะมีชาวแคนาดาบางส่วนไม่เห็นดีด้วยกับนโยบายการรับ

- นโยบายภาครัฐ
- เศรษฐกิจการลงทุน
- แนวโน้มการตลาด
- รายงานสินค้าและบริการ
- อื่นๆ

ผู้อพยพย้ายถิ่นของรัฐบาล แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ผู้อพยพคือกลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

การอพยพย้ายถิ่นมายังแคนาดาจากรัฐบาลจะได้รับค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว ผู้อพยพย้ายถิ่นยังต้องการที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องแต่งกาย ยารักษาโรค และอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ใน ชีวิตประจำวันอื่นๆ ไม่ว่าจะอพยพเข้ามาแล้วทำงานอะไร มีรายได้น้อย หรือมากเพียงใด ก็ยังคงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว นอกจากนี้การที่ แคนาดาให้อิสระในการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชนชาติผู้อพยพ เป็นการ สร้างงานสร้างธุรกิจที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เช่น สินค้าในชีวิตประจำวัน อาหาร และการจัดงานเทศกาลต่างๆ ล้วนเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งสิ้น

การที่จำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นมาแคนาดาน้อยลงในปีที่ผ่านมา ไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการย้ายถิ่นที่ลดลง หรือประเทศแคนาดา ได้รับความนิยมน้อยลงในการเลือกอพยพมาอยู่ แต่เนื่องจากมาตรการ ในช่วง COVID ที่ทำให้ขั้นตอนดำเนินการได้ช้าลงมาก และข้อจำกัดใน การเดินทางข้ามประเทศ อีกทั้งสถานการณ์ COVID ในแคนาดายัง ไม่สามารถควบคุมได้คงที่ ยังมียอดผู้ติดเชื้อสูงและยอดผู้ติดเชื้อไวรัส กลายพันธุ์ (Variant) สูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม คาดว่าเมื่อสถานการณ์ COVID ดีขึ้น แคนาดาจะยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมสูง จากผู้ต้องการอพยพย้ายถิ่นจากทั่วโลก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความ หลากหลายทางเชื้อชาติทำให้ไม่รู้สึกแปลกแยก มีสวัสดิการที่ดีจากรัฐบาลโดยเฉพาะสวัสดิการรัฐเรื่องสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล สวัสดิการทางการศึกษาที่เด็กทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนฟรีจน จบมัธยมปลาย และยังมีโอกาสสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีในอีกหลายๆ ด้าน

การเปิดรับผู้อพยพย้ายถิ่นมาแคนาดาเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทย ด้วยสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น เป็นเวลาหลายเดือนในหนึ่งปี ทำให้ต้องพึ่งพิงการนำเข้าสินค้าอาหาร จากนอกประเทศมากถึง 30% และไทยมีจุดยืนและมีศักยภาพในการ เป็น Kitchen of the World มีการส่งออกสินค้าอาหารมายังแคนาดา เป็นจำนวนมาก หากมีจำนวนประชากรมากขึ้น โอกาสของสินค้าไทย ก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย

ติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก ต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)

แหล่งข้อมูล :

1. <https://www.theglobeandmail.com/business/article-ottawa-goes-on-blitz-to-boost-immigration-make-up-for-pandemic-induced/>
2. <https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html>
3. <https://tradingeconomics.com/canada/unemployment-rate>

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre - TORONTO
31 Gloucester Street,
Toronto, ON M4Y 1L8
CANADA

Tel: +1 416 921 5400
Fax: +1 416 921 7545
Email: toronto@thaitrade.ca